

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามความเห็นที่ประชุม และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม แล้วขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ร่างแนวปฏิบัติการณักรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไม่ร้ายแรง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างแนวปฏิบัติการณักรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไม่ร้ายแรง และมีความเห็นอย่างหลากหลาย โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก ๕ เสียง ได้แก่ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายสมณั พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง และนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติการณักรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ประชุมเสียงข้างน้อย ๒ เสียง ได้แก่ นางฉัตรสุดา จันทร์ดีเยี่ยม และนายสุวิวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่เห็นชอบประกาศดังกล่าว

๒. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม แล้วขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การจัดทำรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ ๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบประเด็นที่จะบรรจุในร่างรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ UPR รอบที่ ๓ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) การดำเนินการของรัฐบาลตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบที่ ๒ ๒) สถานการณ์และปัญหาสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓) สถานการณ์และปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการดูแลผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่พักพิง และคนต่างด้าว ๔) สถานการณ์และปัญหาสิทธิชุมชนและสิทธิในการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕) สถานการณ์และปัญหาด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๖) สถานการณ์และปัญหาด้านสิทธิทาง

เศรษฐกิจและสังคม และขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดทำรายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR ของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่เสนอ และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๔. ร่างโครงสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างโครงสร้างรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกอบด้วย

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การเปรียบเทียบงบประมาณและผลการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมากับปี ๒๕๖๓

บทที่ ๓ การวิเคราะห์รายละเอียดผลการดำเนินงาน

บทที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

บทที่ ๕ รายงานงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภาคผนวก

และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน โดยมีสาระสำคัญคือ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะทำงานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ตามคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเลือกกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหน้าที่ประธานคณะทำงานแทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจมาก ซึ่งที่ประชุมได้เสนอ นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงานในคณะทำงานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน

๒. เห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง คณะทำงานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ตามความเห็นที่ประชุม และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. รายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ฉบับที่ ๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด ๑๙ ฉบับที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) พร้อมบทสรุป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า การจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลยังคงใช้มาตรการฉุกเฉินควบคู่กับมาตรการ ด้านสาธารณสุข การลดการเคลื่อนย้ายหรือการรวมตัวของประชาชน การรักษาระยะห่างทางสังคม โดยในครั้งหลัง ของเดือนเมษายน ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ขยายกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งปรับปรุงวิธีเข้าถึง ความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ยังพบว่ายังมีปัญหา ข้อจำกัด และผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านการศึกษา มาตรการรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ และผลกระทบต่อบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มคน ไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น